

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy, lễ động thổ dự án đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm công nghệ cao tỉnh Thái Bình tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ và kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; thống nhất một số nội dung, công việc trong thời gian tới, phân công nhiệm vụ cụ thể trong triển khai các công việc từ nay đến ngày tổ chức lễ khởi công, đồng thời các dự án, công trình. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành hết sức khẩn trương, trách nhiệm trong quá trình phối hợp với các huyện, thành phố và nhà đầu tư hoàn thiện một cách nhanh nhất các thủ tục theo quy định của pháp luật để các dự án, công trình tổ chức khởi công, đồng thời theo đúng kế hoạch, thời gian đã đề ra; đồng chí, giao nhiệm vụ cho một số sở, ban, ngành trong bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức lễ khởi công, đồng thời các dự án, công trình như: công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác đón tiếp, hậu cần...

TRƯNG BÀY BÁO XUÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Trưng bày báo xuân là dịp để giới thiệu đến bạn đọc những sản phẩm báo chí chất lượng cao, đầy tâm huyết và sáng tạo của những người làm báo trong và ngoài nước. Đồng thời, là dịp biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí Thái Bình và báo chí cả nước. Là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người làm báo với bạn đọc. Gần kết sự đồng hành giữa báo chí với địa phương.

Trưng bày báo xuân Nhâm Dần 2022 diễn ra từ ngày 8 - 15/2/2022. Sau đó, các ấn phẩm tiếp tục được Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa đi triển lãm, trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ từ ngày 17 - 23/2/2022.

ĐÔNG HUNG

Tặng quà tân binh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 10/2, các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng đã đến thăm, tặng quà các tân binh có hoàn cảnh khó khăn nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn huyện.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng đã trao quà, ăn cơm thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình tân binh; đồng viên thăm hỏi các tân binh vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống; mong các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình tân binh vượt qua khó khăn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

Các tân binh bày tỏ vinh dự được khoác lên mình màu xanh áo lính, nguyện cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc và hứa sẽ phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, ngoài quà của UBND tỉnh, UBND huyện trao tặng 100% tân binh, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trích quỹ và kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trao quà các tân binh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em và gia đình các em trước ngày lên đường nhập ngũ.

THU HIỀN

Thanh thiếu nhi hưởng ứng tết trồng cây

Sáng ngày 10/2, tại Trường Tiểu học Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), Đoàn Thanh niên xã Vũ Lạc, Liên đội Trường Tiểu học Vũ Lạc tổ chức hưởng ứng tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chọn làm điểm ra quân hưởng ứng tết trồng cây.

Những năm qua, phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung, trồng và chăm sóc cây xanh nói riêng được các bạn trẻ tích cực tham gia với nhiều loại cây, phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Trong năm 2022, Tỉnh đoàn đặt chỉ tiêu trồng mới 332.000 cây xanh các loại, trong đó tập trung vào dịp tết trồng cây và tháng thanh niên.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên, học sinh đã trồng cây trong khuôn viên Trường Tiểu học Vũ Lạc (khu B).

XUÂN PHƯƠNG

ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TÂN TIẾN Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 10/2, Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến (Hưng Hà) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Huyện đoàn Hưng Hà chọn đại hội điểm cấp cơ sở.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội bật là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng, khơi dậy và cổ vũ đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Các phong trào hành động cách mạng; xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Đến nay, toàn xã có 4 trang trại, 18 gia trại do ĐVTN làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, xây dựng được 2 công trình, phần việc do ĐVTN đảm nhận; trồng mới 185 cây xanh tại các khu vực công cộng; tổ chức lớp dạy bơi và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước có 85 lượt thiếu niên tham gia; tặng 2.500 khẩu trang cho người dân tại các chợ, khu vực đông người... Hàng năm, Đoàn Thanh niên xã có từ 85 - 90% gia đình ĐVTN đạt danh hiệu gia đình văn hóa; được Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tặng bằng khen, giấy khen là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiều năm liền.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến phấn đấu ít nhất 95% thiếu niên, nhi đồng được tham gia sinh hoạt tại các điểm dân cư; 100% chi đoàn xếp loại xuất sắc và tốt; mỗi năm kết nạp 90 đoàn viên mới; giới thiệu được ít nhất 20 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà trong thời gian tới.

THANH THỦY

CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 nhằm duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trường chuyên biệt để bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh. Chương trình đề ra các chỉ tiêu cụ thể về các nội dung: Chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh; công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao; tổ chức bữa ăn học đường; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh. Được triển khai trong 5 năm, hoạt động truyền thông sức khỏe học đường được triển khai với chiến lược đa kênh, đa nền tảng, đa phương tiện với

nhiều hoạt động phong phú: series chương trình truyền hình sức khỏe học đường; các cuộc thi, sự kiện, hoạt động ngoại khóa cho học sinh; các buổi hội thảo, tập huấn về sức khỏe học đường cho giáo viên, nhân viên y tế trường học; cung cấp những bộ học liệu chuẩn cho hơn 22 triệu học sinh cả nước, từ đó kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng trong mục tiêu chung vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Để thực hiện và đạt được những chỉ tiêu trên, trong giai đoạn 2021 - 2025 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ban, ngành tiếp tục bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học; tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể

thao trường học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và vận động xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tại lễ công bố đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về công tác y tế trường học và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên giai đoạn 2022 - 2026; lễ ký kết chương trình nối gia đình, nhà trường và cộng đồng trong mục tiêu chung vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục, đào tạo và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, công tác sức khỏe học đường nói riêng. Thủ tướng đánh giá cao hoạt

động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh, thể hệ tương lai của đất nước bước đầu đã đi vào nề nếp và ngày càng có chất lượng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt vai trò đầu mối, chủ trì, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan; rà soát để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặc biệt là thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe học đường. Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm đề xuất cơ chế, chính sách, bố trí nguồn nhân lực về giáo dục thể chất và chăm sóc tâm lý cho học sinh trong nhà trường.

Đối với Bộ Y tế, Thủ tướng đề nghị Bộ phối hợp với Bộ Giáo

dục và Đào tạo nghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở các vùng miền khác nhau để có phương án dinh dưỡng phù hợp; tiếp tục phát động chiến dịch tiêm chủng cho các cháu từ 5 - 12 tuổi an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh. Bộ Xây dựng bảo đảm tỷ lệ xây dựng trường học, nhà trẻ, nhất là khu đô thị và khu công nghiệp để học sinh được học tập và phát triển thể chất. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành liên quan đưa ra tiêu chí, xây dựng cơ sở vật chất rèn luyện thể dục thể thao cho học sinh.

Thủ tướng đề nghị các địa phương ưu tiên phân bổ kinh phí hàng năm để thực hiện mục tiêu của chương trình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho sức khỏe học đường trên tinh thần đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cho tương lai.

THÁI BÌNH

Dẫn đầu cả nước trong chiến dịch tiêm vắc-xin xuyên tết

(vietnamplus.vn) Từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2, tất cả 8 huyện, thành phố của Thái Bình đã đồng loạt thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với trên 300 điểm tiêm, tổng số 125.319 mũi tiêm đã được tiêm an toàn.

Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin mùa xuân năm 2022, từ ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp) - ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Nguyên đán, lực lượng y tế tỉnh Thái Bình đã bắt tay thực hiện chiến dịch với quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu, qua đó tạo tiền đề đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Ngay trước những ngày nghỉ tết, ngành y tế Thái Bình và các địa phương đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng sẵn sàng cho chiến dịch với tinh thần làm việc xuyên tết, trong đó chủ lực là hệ thống các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, với tinh thần và quyết tâm cao nhất, từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2, tất cả 8 huyện, thành phố đã đồng loạt thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với trên 300 điểm tiêm, tổng số 125.319 mũi tiêm đã được tiêm



Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại tỉnh Thái Bình.

an toàn, bao gồm tiêm mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho các đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên và từ 12 đến 17 tuổi.

Với kết quả đó, Thái Bình là địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng xuyên tết.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, đến hết ngày 8/2, tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 khá cao với trên 3 triệu mũi tiêm, trong đó tổng số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 2,7 triệu mũi, người từ 12 đến 17 tuổi

đạt trên 295.000 mũi tiêm.

Có trên 1,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 (đạt 99,16%); 145.000 người từ 12 - 17 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc-xin (đạt 97,24%); trên 224.000 người được tiêm mũi bổ sung; 240.000 người được tiêm mũi nhắc lại.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả đợt cao điểm "làm sạch Covid-19" sau dịp tết Nguyên đán, bởi sau kỳ nghỉ, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng nhanh, trong đó riêng ngày 9/2 ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước tới nay với 450 ca (trong đó 221 ca phát hiện trong cộng đồng).

Nguyên nhân chủ yếu do người dân đi làm ăn xa, công tác, cư trú tại tỉnh ngoài trở về địa phương trong dịp tết, các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo

dục thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trước khi trở lại làm việc, học tập.

Dự báo trong thời gian tới dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, song song với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng không mất bình tĩnh dẫn đến có phản ứng tiêu cực, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách cực đoan.

Tỉnh Thái Bình cũng khuyến khích người dân chủ động thực hiện xét nghiệm khi tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ hoặc có các biểu hiện ho, sốt, khó thở...; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trước khi trở lại làm việc, học tập để phát hiện sớm các trường hợp F0 và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp.

Kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng đẩy giá xăng dầu



Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra kẹp chì tại một cột bơm xăng.

những doanh nghiệp có doanh số bán hàng lớn, chiếm khoảng 30% thị phần bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm sản lượng tiêu thụ xăng dầu của Công ty bình quân đạt 85.000 - 95.000m³. Ông Hoàng Minh Định, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty có 31 cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở các huyện, thành phố. Để bảo đảm phục vụ khách hàng, từ trước tết chúng tôi đã nhập đầy kho với khối lượng 1.100m³ xăng, dầu bảo đảm cung ứng đủ cho các cửa hàng hoạt động trước, trong và sau tết. Chúng tôi đã quán triệt tới cán bộ, công nhân viên duy trì hoạt động bán hàng đúng,

đủ thời gian theo quy định và cử cán bộ kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng gian lận gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trước lo ngại của người tiêu dùng về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát; về cơ bản chất lượng xăng dầu bảo đảm theo chỉ tiêu, tiêu chuẩn chất lượng, do lường. Tất cả các cột bơm tại các cửa hàng xăng dầu đều được Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

(Sở Khoa học và Công nghệ) kiểm định, dán tem, kẹp chì theo quy định. Các cửa hàng thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá bán, thời gian bán hàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giám sát. Cho các cuộc kiểm tra chuyên đề cũng như các cuộc kiểm tra đột xuất, lực lượng quản lý thị trường chưa phát hiện trường hợp nào gắn chip điện tử trên cột đo nhiên liệu xăng dầu để lừa dối khách hàng.

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp gây ra không ít khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Nếu hoạt động kinh doanh xăng dầu không minh

bạch, lành mạnh sẽ đẩy họ vào vòng xoáy khủng hoảng. Theo phân tích của một số chuyên gia xuất, tình trạng gian thương mại và hành vi găm hàng trong kinh doanh xăng dầu hiện nay đang có dấu hiệu xuất hiện dưới hình thức tinh vi như sử dụng công nghệ điện tử làm sai lệch về độ lường, chỉ số octan trong xăng chưa đạt theo tiêu chuẩn Ron92 và Ron95, cửa hàng rút ngắn thời gian bán hàng, nhất là vào thời điểm biến động giá xăng dầu nhằm trục lợi bất chính. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn gây xáo trộn thị trường, tác động tiêu cực đến chuỗi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Nghiê, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Trước thông tin thị trường xuất hiện một số đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm hàng hoặc đóng cửa hàng không có lý do, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, từ trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Quan điểm của Cục Quản lý thị trường tỉnh là kiên quyết không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng xăng dầu có hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, không mở cửa bán hàng; nếu phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đề nghị Sở Công Thương rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

KHẮC ĐUẤN